

Lai Châu, ngày 23 tháng 3 năm 2023



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

THƯ NGỎ

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND thành phố Lai Châu;
- Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 24-26/3/2023, tỉnh Lai Châu phối hợp đăng cai tổ chức Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 64 năm 2023 tại tỉnh. Đây là giải Điền kinh Vô địch quốc gia không chỉ lan tỏa tinh thần thể thao và thúc đẩy sự phát triển của môn Điền kinh, phong trào chạy bộ và rèn luyện thân thể của đông đảo tầng lớp nhân dân các lứa tuổi trên mọi miền đất nước nói chung, tỉnh Lai Châu nói riêng, Giải còn thu hút khoảng 10.000 vận động viên cùng du khách trong nước và quốc tế tham gia.

Với mong muốn quảng bá, giới thiệu về miền đất, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, con người Lai Châu cùng với sự thân thiện, mến khách, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội nhất là phát triển về lĩnh vực du lịch. Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi các tổ chức, cá nhân, người dân trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện tốt nhất có thể để hỗ trợ các vận động viên, du khách với tinh thần niềm nở, nhiệt tình, hiếu khách; đồng thời giành thời gian tham gia cổ vũ, động viên các vận động viên về thi đấu Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 64 năm 2023, nhất là tham gia Lễ chào cờ trước khi các vận động viên tranh tài vào lúc 05h20 ngày 26/3/2023 tại Quảng trường Nhân dân.

Sự thân thiện, nhiệt tình của tổ chức, cá nhân, người dân trong việc hỗ trợ vận động viên, du khách là góp phần xây dựng hình ảnh con người Lai Châu thân thiện, mến khách trong lòng bạn bè và du khách.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẵn

sàng tham gia các lực lượng khi được trưng tập; UBND các huyện, thành phố triển khai đến các xã, phường, thị trấn, tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để mọi người dân được biết, tham gia, đồng hành cùng tỉnh tổ chức thành công Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 64 năm 2023.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Tổng Thanh Hải